

Số: /BC-UBND

Tuần Giáo, ngày tháng 10 năm 2020

BÁO CÁO

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Thực hiện Công văn số 1718/STC-QLNS ngày 12/10/2020 của Sở Tài chính tỉnh Điện Biên về việc báo cáo bổ sung các nội dung liên quan theo ý kiến tham gia của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh;

UBND huyện Tuần Giáo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên trên địa bàn huyện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Tuần Giáo là huyện của ngõ phía Đông của tỉnh Điện Biên, diện tích tự nhiên trên 113.000 ha. Huyện có 18 xã, 1 thị trấn với 177 khối, bản. Dân số trên 89 ngàn người; bao gồm 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó, dân tộc thiểu số chiếm trên 90% tổng dân số toàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm 38,37 %, hộ cận nghèo 16,09 %. Cơ sở phục vụ phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch còn nhiều khó khăn. Giáo dục và đào tạo phát triển chưa đồng đều, việc giảm nghèo chưa bền vững, đời sống một bộ phận nhân dân còn khó khăn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, vùng sâu.

1. Thuận lợi

Là huyện trọng điểm của tỉnh, trong những năm qua trên địa bàn của huyện có nhiều thuận lợi, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, hộ nghèo giảm đáng kể; chính trị- xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được củng cố.

2. Khó khăn

UBND huyện đã chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, song do tâm lý nhẹ dạ, cả tin, trình độ học vấn thấp, hiểu biết hạn chế, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu việc làm nên đã bị tội phạm lừa gạt, dụ dỗ lôi kéo bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Một phần do tác động của phong tục, tập quán dân tộc nên số nạn nhân bị mua bán vẫn còn, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em người dân tộc Mông, Thái.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tổ chức chỉ đạo

Thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên; Kế hoạch số 3703/KH-UBND ngày 30/11/2016 của

UBND tỉnh Điện Biên về thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 1666/KH-UBND ngày 23/11/2017 về thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016 - 2020, giao phòng Lao động - TB&XH, Công an huyện chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể huyện, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu Đề án theo chức năng nhiệm vụ được phân công. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội nhằm chủ động phòng, ngừa với nguy cơ mua bán người. Thực hiện có hiệu quả các chính sách pháp luật của Nhà nước trong tiếp nhận, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng.

2. Kết quả thực hiện

2.1. Kết quả thực hiện công tác “Tiếp nhận, xác minh và bảo vệ nạn nhân”

UBND huyện giao Công an huyện xây dựng và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn để có biện pháp quản lý, đấu tranh phù hợp, thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân kịp thời. Để tiếp nhận và hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân bị mua bán, bảo đảm quyền và lợi ích của nạn nhân, tạo điều kiện để nạn nhân hòa nhập cộng đồng, hàng năm UBND huyện chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về và được triển khai có hiệu quả.

Tổ chức lồng ghép các hoạt động tập huấn, học tập trao đổi kinh nghiệm tại các Hội nghị nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác xác minh, xác định, tiếp nhận, trao trả và bảo vệ nạn nhân; các cơ quan chuyên môn khối huyện phối hợp với các ban ngành đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân nhằm hạn chế tình trạng tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Từ năm 2016-2020 toàn huyện có 02 nạn nhân bị mua bán.

2.2. Kết quả thực hiện công tác “Hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về”

Công tác hỗ trợ nạn nhân tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân và tại cộng đồng giai đoạn 2016-2020: có 02 trường hợp.

UBND huyện giao phòng Lao động TB&XH, phòng Tư pháp, Công an huyện, Trung tâm Y tế, UBND các xã hỗ trợ điều trị tâm lý, khám sức khỏe, hỗ trợ pháp lý để họ ổn định tâm lý, tinh thần cho 02 đối tượng là nạn nhân bị mua bán khi trở về địa phương. Đa số các nạn nhân đều là người dân tộc, không có nhu cầu học văn hóa, học nghề. Trợ cấp khó khăn ban đầu trong những năm qua không thực hiện do các nạn nhân không có nhu cầu hỗ trợ.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân; chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, từng bước nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức của cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống tệ nạn, phòng chống mua bán người và công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện tốt công tác nắm bắt địa bàn, qua đó đánh giá và dự báo chính xác tình hình đã chủ động phòng ngừa, xây dựng phương án kịp thời trong phát hiện, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động mua bán người.

Tham mưu kịp thời cho cấp ủy giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền về phòng chống mua bán người có lúc, có nơi chưa thật sự đi vào chiều sâu. Đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội hầu hết ở các xã chưa có (chỉ có 3/19 xã, thị trấn có cán bộ làm công tác PCTNXH), chủ yếu là kiêm nhiệm nên chưa phát huy được vai trò tham mưu cho chính quyền địa phương.

Công tác hỗ trợ nạn nhân bị mua bán chưa thực hiện được do nạn nhân bị mua bán trở về thường có tâm lý mặc cảm, hoàn cảnh khó khăn, học vấn thấp, tâm lý thường hay thay đổi, không khai báo, hợp tác với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, vì vậy các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong công tác xác minh, xác nhận nạn nhân, tiếp cận, tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Tuần Giáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Sở Tài chính tỉnh Điện Biên;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mùa Va Hồ